



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ฉบับที่ ๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะพยาบาลเกื้อการุณย์

ตาม ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสรรหาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และได้มีการตีพิมพ์ประกาศที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยคณาจารย์และพนักงานประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดการตอบรับการทาบตามในการเข้าสู่การสรรหาและส่งเอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และมีผู้ตอบรับการทาบตามเวลาที่กำหนดจำนวน ๖ ราย

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ตอบรับการทาบตามเข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ที่มีสิทธิแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในเบื้องต้นแล้ว อาศัยอำนาจ ข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราชิวว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการสรรหาคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน ๖ ราย ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา ประจุกิลป์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา สุวิทย์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรธณ วิโรจน์รัตน์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท้
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เสงยศมาก

โดยกำหนด...

โดยกำหนดให้มีการแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้ผู้ไม่เข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะพยาบาล ศาสตร์เกื้อการุณย์ ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช